

มฟล. 26 ปีสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อ 26 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของชาวเชียงรายที่ต้องการให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคนี้ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย สิริชนะ นายกสภามฟล. อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก่อร่างพัฒนามฟล.มาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเล็กๆ ด้วยนักศึกษาเพียง 62 คน และ 2 สำนักวิชา จนวันนี้ได้เติบโตเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 15,000 คน จาก 15 สำนักวิชา 73 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายและทันสมัย ทั้งยังมีนักศึกษต่างชาติกว่า 1,000 คนจากทั่วโลกมาเป็นลูกแดงทอง

ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้ปฏิบัติภารกิจทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ



ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมฟล.ส่งมอบสิ่งของให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.เชียงราย หนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ที่จัดขึ้นในงานครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.



และการบริการสุขภาพ โดยยึดมั่นในหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ปลูกป่าสร้างคน” การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสสำหรับทุกคน การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด “New Different Better” การรักษาจุดแข็งด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนการสอน หลักการเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ มฟล.เป็นสถาบันที่มีเอกลักษณ์ มีความเป็นนานาชาติและมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผู้สังคม อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า มฟล.ยังคงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เน้นการสร้าง “Global Citizenship” ที่มีความเก่ง ความรู้ คู่ความดี และมีความสุข ด้านการวิจัย ยึดหลัก “Research for All” มุ่งสร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการให้บริการของศูนย์การแพทย์ มฟล. รวมถึงโครงการบริการสุขภาพต่างๆ นอกจากนี้ มฟล.ได้ประกาศแผนขับเคลื่อนสู่การเป็น Net Zero Campus ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

“มฟล.มุ่งมั่นที่จะเป็น The University for Well-being and Sustainable Future” เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน นอกจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรายังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณาการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจและพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต” อธิการบดี มฟล.กล่าวทิ้งท้าย.